

CHÚA NHẬT, Ngày 19 Tháng Giêng, 2025 Tuần Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm C

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Một người bạn mời tôi đến tham dự buổi thử rượu dành riêng cho người được mời. Có hơn hai trăm loại rượu vang. Không biết làm thế nào để tiếp cận một lựa chọn lớn như vậy, tôi lang thang không mục đích giữa các bàn, nhấm nháp cái này cái kia. Vào cuối buổi tối, bạn tôi hỏi tôi đã thử một số loại rượu đặc biệt đắt tiền chưa. Tôi đã quên chưa làm như vậy. “Những thứ thực sự tốt đã biến mất trước tiên,” anh ta nói. “Người bạn của tôi ơi, Cha đã bỏ lỡ một số rượu vô cùng tuyệt vời.” Tôi rất là thất vọng. Tôi đã lãng phí cơ hội thưởng thức loại rượu tuyệt vời chỉ có một lần trong đời. Loại rượu tôi đã nếm đều là, à, ‘bình thường’! — Chẳng phải chúng ta thường cảm nghiệm nỗi thất vọng tương tự trong cuộc sống sao? Mình đã bỏ lỡ cơ hội này sang cơ hội khác. Giá như mình biết. Sự lạc quan tiêu tan và mất dần. Những ngày vinh quang đã qua rồi. Có vẻ như cơ hội cho những điều thực sự tuyệt vời trong cuộc sống đến và qua đi rất nhanh. Sau đó những cơ hội đó sẽ biến đi mãi mãi. Những thứ tốt biến đi đầu tiên. Thế thì cuộc sống chỉ là ‘bình thường’ thôi.—Đối với Chúa Giêsu thì không như vậy. Trong phép lạ Chúa Giêsu làm tại tiệc cưới Cana, người quản tiệc nói: “Ai nấy đều đã rượu ngon trước, rượu dở đãi sau” (Gioan 2:10). Đó là sự tiến triển đi xuống tự nhiên của cuộc sống. Những điều tốt đẹp sẽ biến mất nhanh chóng. Nhưng ông nói về chú rể (người tượng trưng cho Chúa Giêsu): “Nhưng ngài đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ”. Đây là quý đạo ngày càng hoàn thiện trong lãnh vực ân sủng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho chúng ta biết, “rượu ngon” của tình yêu Thiên Chúa, niềm hy vọng và bình an sẽ trở nên tốt hơn khi hành trình đức tin của chúng ta tiến triển. Đây là nỗi thất vọng lớn nhất của bạn? Đừng nói dối rằng những thứ thực sự tốt đã biến mất. Hãy thưa với Chúa Giêsu rằng rượu của bạn đã cạn hết rồi. Sau đó hãy học hỏi cách nếm thử loại rượu ngon tuyệt vời, bởi vì Chúa Giêsu đã để dành thứ rượu tốt nhất đó cho bạn đến bây giờ.

LM. John Muir chia sẻ dựa theo Gioan 2:1-11



HÓA RƯỢU

Ca-na tiệc cưới đông người,
Nửa vời thiếu rượu, thối đời khen chê.
Khách mời dự tiệc đang phê,
Rượu ngon chóng cạn, đôi bề khó khăn.
Chúa cùng môn đệ mời ăn,
Ma-ry Mẹ Chúa, giữ danh gia đình.
Tình vi quan sát tình hình,
Sáu chum hết rượu, thật tình đáng thương.
Cảm thông lòng mẹ vấn vương,
Ghé tai bên Chúa, xin thương giúp người.
Can chi mọi việc trong đời,
Giờ Con chưa đến, nói lời xin vâng.
Mẹ rằng cứu giúp đỡ nâng,
Sáu chum đầy nước, trào dâng phúc lành.
Rượu ngon biến đổi đã thành,
Ngạc nhiên quản tiệc, ơn lành trời ban.
Nếm xem rượu mới nếm than,
Lòng người hoan hỉ, chứa chan ân tình.
Lần đầu phép lạ tỏ mình,
Giê-su Chúa Cả, giáng sinh làm người.

LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Gioan 2:1-11

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG GIÊNG, 2025

Cầu nguyện cho quyền giáo dục



Chúng ta hãy cầu nguyện để quyền giáo dục của những người di cư, những người tị nạn và những nạn nhân chiến tranh luôn được tôn trọng và như thế bảo đảm cho việc xây dựng một thế giới tốt hơn.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

January 11 & 12, 2025

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hàng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng :
www.olphriverside.org



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- ⇒ Cộng đoàn mừng Tết Nguyên Đán Xuân Ất Tỵ 2025:
Chủ Nhật 26 Tháng Giêng 2025
- ⇒ Chủ Nhật Mừng 2 Tháng Hai, 2025 :
Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ

THÁNH LỄ VIỆT NGŨ vào lúc 5:00 giờ chiều CHỦ NHẬT hằng tuần



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích
HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức
TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.
Xin vui lòng liên lạc Cha QN. Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ số phone
951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay
để biết thêm chi tiết.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng / Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường